

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8,
Quốc hội khóa XIV**

Căn cứ Báo cáo số 42/BC-ĐĐBQH ngày 11/12/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các cơ quan Trung ương sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, UBND tỉnh đã có Công văn số 7014/UBND-TH ngày 16/12/2019 giao các cơ quan chức năng, xem xét giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri nêu tại Báo cáo trên.

Trên cơ sở giải quyết, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV như sau:

I. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

Cử tri Phùng Thị Hằng, thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông: Đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét trường hợp ông Tô Xuân Vụ (thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình) là thương binh 2/4 đã chết năm 1998, nhưng vợ không được hưởng chế độ tuất hàng tháng.

Trả lời:

Theo hồ sơ quản lý tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thương binh Tô Xuân Vũ, sinh năm 1941 (thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình), tỷ lệ mất sức lao động do thương tật là 23% (theo giấy xác định thương tật số 17/K4, ngày 06/4/1971 của Hội đồng khám xét thương tật Quân khu Việt Bắc).

Theo quy định tại Điều 39, Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ: "Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động do thương tật từ 61% trở lên bị chết vì ốm đau, tai nạn nếu không phải là người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì người tổ chức mai táng được cấp tiền tang lễ, chôn cất và thân nhân được hưởng tiền tuất" (nếu đủ điều kiện theo quy định).

Như vậy, trường hợp thương binh Tô Xuân Vũ có tỷ lệ mất sức lao động do thương tật là 23% thì khi chết, thân nhân không được hưởng tiền tuất hàng tháng.

(Công văn số 23/LĐT BXH-NCCBVCSTE ngày 06/01/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

II. XÂY DỰNG CƠ BẢN

1. Cử tri Sầm Văn Thành, Phó Trưởng trạm Y tế xã An Thắng, huyện Pác Nặm đề nghị xây thêm phòng chức năng cho Trạm Y tế xã An Thắng

Trả lời:

Trạm Y tế xã An Thắng, huyện Pác Nặm được xây dựng từ năm 2009 với diện tích đất là 1.021m²; diện tích nhà trạm là 203 m² (08 phòng); diện tích nhà công vụ (03 phòng) 64,9 m²; diện tích nhà bếp 35,6 m², đã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2013. Căn cứ theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 thì Trạm Y tế xã An Thắng đã đáp ứng đủ diện tích đất và số lượng phòng theo quy định.

(Công văn số 3096/SYT-KHTC ngày 31/12/2019 của Sở Y tế)

2. Cử tri Lã Thị Thủy, thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông đề nghị khảo sát, xây dựng gờ giảm tốc đường Quốc lộ 3 tại đường rẽ ngã ba Bó Bả, cây số 6 rẽ vào xã Hà Vị, đoạn đường qua Mộ Đức Xuân rẽ vào xã Quân Bình, cầu suối To vào xã Tú Trĩ và ngã ba Phủ Thông.

Trả lời:

Nội dung cử tri phản ánh thuộc tuyến đường Quốc lộ 3 đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Kạn do Chi cục Quản lý đường bộ I.4 - Cục Quản lý đường bộ I quản lý, khai thác. Sở Giao thông vận tải đã chuyển ý kiến của cử tri đến Chi cục Quản lý đường bộ I.4. Chi cục Quản lý đường bộ I.4 sẽ phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực tế hiện trường và đưa ra phương án xử lý theo quy định.

(Công văn số 213/SGTVT-VP ngày 27/02/2020 của Sở Giao thông vận tải)

3. Cử tri Hoàng Văn Quận, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể:

- Đề nghị sớm mở rộng, nâng cấp tuyến đường vòng quanh hồ Ba Bể vào các xã Quảng Khê, Đồng Phúc, Nam Mẫu, Hoàng Trĩ hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và khách du lịch.

- Đề nghị xây dựng cầu cứng qua sông Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể.

Trả lời:

- Về việc nâng cấp mở rộng tuyến đường vòng quanh bờ hồ đi các xã Quảng Khê, Nam Mẫu, Hoàng Trĩ, Đồng Phúc: Giai đoạn 2015-2020, tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị đưa vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, tuy nhiên không được Chính phủ phê duyệt. Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2628/QĐ-UBND về việc chuyển tuyến đường vòng quanh bờ hồ Ba Bể thành đường tỉnh ĐT.254 để tiếp tục đề nghị đầu tư trong giai đoạn tiếp theo với các tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:

Chiều dài tuyến 7,6 km;

Cấp đường: GTNT loại B;

Chiều rộng nền đường B_{nền} = 4m;

Chiều rộng mặt đường B_{mặt} = 3m;

Chiều rộng lề đường B_{lề} = 2x0,5m;

Điểm đầu đoạn kéo dài kết nối với ĐT.254 tại km105+00, điểm cuối tại km 112+600 giao với ĐT.258 tại km49+200;

Đường tỉnh ĐT.254 sau khi điều chỉnh có tổng chiều dài L= 42,3 km từ km70+300 đến km112+600.

- Việc xây dựng cầu cứng qua sông Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể cũng sẽ được xem xét trong tổng thể tuyến đường nêu trên.

(Công văn số 43/CV-BQLVQG ngày 11/3/2020 của BQL Vườn Quốc gia Ba Bể)

4. Cử tri La Thị Bến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể:

- Đề nghị bổ sung các dự án để xã thoát nghèo bền vững như: Xây dựng phát triển khu du lịch cho xã, đầu tư xây dựng kiên cố các kênh mương đã phê duyệt trong Chương trình 135 nhưng chưa được đầu tư do xã thoát nghèo nên bị cắt.

Trả lời:

UBND huyện Ba Bể tiếp thu ý kiến trên, khi bố trí được nguồn vốn UBND huyện sẽ xem xét đầu tư.

- Đề nghị bố trí kinh phí xây dựng tuyến mương Vàng Cà, xã Hoàng Trĩ để đảm bảo nước tưới tiêu.

Trả lời:

Tuyến mương Vàng Cà, xã Hoàng Trĩ do Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn quản lý (trực tiếp là Trạm Thủy nông huyện quản lý, khai thác). Tuyến mương có tổng chiều dài 1.200 m phục vụ nước tưới tiêu cho khoảng 5,4 ha diện tích đất nông nghiệp. Theo báo cáo của Trạm Thủy nông, hằng năm, đơn vị đều có văn bản đề nghị Công ty bố trí nguồn vốn để kiên cố hóa tuyến mương trên, tuy nhiên hiện nay, Công ty vẫn chưa bố trí được kinh phí để triển khai thực hiện. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý giải quyết theo thẩm quyền.

(Văn bản số 102/BC-UBND ngày 12/3/2020 của UBND huyện Ba Bể)

5. Cử tri Dương Văn Viên, tiểu khu 1, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể: Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và sửa chữa các nắp cống bị hỏng trên đoạn đường qua Tiểu khu 10, 11, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

Trả lời:

Nội dung cử tri kiến nghị thuộc tuyến đường ĐT258 đoạn qua nội thị thị trấn Chợ Rã, lý trình từ km34+700 - km35+450. Qua kiểm tra thực tế hiện trường, một số vị trí tấm đan rãnh dọc bị hư hỏng, nguyên nhân là do mặt đường hẹp, các xe có tải trọng lớn tránh nhau đi qua rãnh và các tổ chức, hộ gia đình sinh sống 2 bên đường vận chuyển vật liệu xây dựng công trình chạy qua dẫn đến hư hỏng tấm đan rãnh dọc. Sở Giao thông vận tải đã giao Ban Quản lý Bảo trì công trình đường bộ thống kê các vị trí hư hỏng, sau khi cân đối được nguồn vốn sẽ tiến hành sửa chữa, bổ sung các tấm đan trên. Các cấp chính quyền huyện Ba Bể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, người dân biết và chấp hành.

(Công văn số 213/SGTVT-VP ngày 27/02/2020 của Sở Giao thông vận tải)

III. NỘI VỤ

1. Cử tri Nông Ích Chuyên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thượng Quan, Ngân Sơn: Đề nghị đánh giá việc bố trí, sắp xếp cán bộ không chuyên trách thôn vì có địa phương rất khó bố trí cán bộ kiêm nhiệm thôn đội trưởng, công an viên; xem xét bố trí cán bộ thú y viên cấp xã hoạt động chuyên trách cho phù hợp, vì khoảng cách giữa các thôn xa, việc kiêm nhiệm gây khó khăn cho hoạt động đi lại của đối tượng này.

Trả lời:

Nhằm đánh giá hoạt động của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ngày 26/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã chủ trì sơ kết đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Trên cơ sở các ý kiến tại Hội nghị và căn cứ các văn bản quy định hiện hành, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND tỉnh để trình tại kỳ họp tháng 7 năm 2020. Do vậy, đối với nội dung của cử tri phản ánh, Sở Nội vụ sẽ tiếp thu và nghiên cứu, bổ sung vào Đề án để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

(Công văn số 315/SNV-XDCQ&CTTN ngày 27/02/2020 của Sở Nội vụ)

2. Cử tri Dương Xuân Kiềm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã An Thắng, huyện Pác Nặm phản ánh: Trường Tiểu học xã An Thắng có hơn 100 học sinh, trong đó số học sinh ăn bán trú tại trường đông nhưng không được hợp đồng với cán bộ y tế, giáo viên bộ môn phải kiêm thêm việc của y tế trường học do đó ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Đề nghị có biên chế cán bộ y tế trường học.

Trả lời:

Năm học 2019-2020, số biên chế nhân viên y tế trường học của huyện Pác Nặm được giao là 21 biên chế, số có mặt là 17 người, hiện còn 04 biên chế chưa sử dụng.

Ngày 14/8/2019, UBND tỉnh có Công văn số 4510/UBND-NCPC giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thống nhất bố trí, sử dụng đội ngũ nhân viên y tế trường học nhằm phát huy tốt năng lực chuyên môn, hiệu quả công tác phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Theo đó, ngày 11/12/2019, Sở Nội vụ có Báo cáo số 205/BC-SNV trong đó đề xuất với UBND tỉnh phương án bố trí, sử dụng nhân viên y tế trường học theo hướng: “Giữ nguyên số biên chế đội ngũ nhân viên y tế trên cơ sở pháp lý quy định tại các văn bản hiện hành. Đồng ý cho ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện tuyển dụng số chỉ tiêu nhân viên y tế cho các trường học hiện còn biên chế cho vị trí việc làm nhân viên y tế”.

Hiện nay, Sở Nội vụ đang thực hiện rà soát nhu cầu tuyển dụng nhân viên y tế trường học thuộc UBND các huyện, thành phố. Sau khi tổng hợp nhu cầu của các đơn vị, Sở Nội vụ trình cấp thẩm quyền cho chủ trương thực hiện. Sau khi có chủ trương và chỉ tiêu tuyển dụng, UBND cấp huyện thực hiện tuyển dụng theo phân cấp.

(Công văn số 312/SNV-TCBC&CCVC ngày 27/02/2020 của Sở Nội vụ)

IV. VĂN HÓA – GIÁO DỤC

1. Cử tri Dương Xuân Kiềm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã An Thắng, huyện Pác Nặm: Đề nghị xem xét việc kiểm tra, đánh giá năng lực của giáo viên tiểu học theo Kế hoạch số 2089/KHSGD&ĐT ngày 25/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn về việc kiểm tra kết quả tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học và THCS năm 2019, khiến cho đội ngũ giáo viên không yên tâm công tác, mất nhiều thời gian ôn luyện thi cử, ảnh hưởng tới công tác dạy học.

Trả lời:

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học và trung học cơ sở năm 2019.

Theo Kế hoạch, năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn cho giáo viên cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh; năm 2019, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tự bồi dưỡng của giáo viên cấp tiểu học và trung học cơ sở; năm 2020, tổ chức khảo sát lại giáo viên các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có điểm khảo sát dưới 5 và giáo viên được hoãn tham gia khảo sát kỳ khảo sát lần 1.

Việc tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ là việc làm thường xuyên của cán bộ quản lý và giáo viên các cấp học. Nhiệm vụ này đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại các Thông tư số 26/2012/TT/BGDĐT ngày 10/7/2012 về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thông tư số 32/2011/TT/BGDĐT ngày 08/8/2011 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học,... Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, việc tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên càng trở nên cần thiết để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Từ năm học 2012-2013 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên các nội dung theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Công văn số 2583/SGDĐT-GĐTRH-GDTX ngày 26/12/2019 của Sở GD&ĐT)

2. Cử tri Hứa Thị Sen, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non xã An Thắng, huyện Pác Nặm phản ánh: Việc thi thăng hạng chức danh nghề giáo viên từ hạng III lên hạng II theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018, do thời gian thông báo ngắn, một số giáo viên không kịp hoàn thiện hồ sơ (chứng chỉ tin học ứng dụng, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ hạng chức danh nghề nghiệp) nên không đủ điều kiện nộp hồ sơ dự thi. Cử tri muốn biết khi nào thì có đợt thi thăng hạng chức danh nghề giáo viên tiếp theo và đề nghị tỉnh có thông báo sớm cho giáo viên.

Trả lời:

Năm 2018, UBND tỉnh phê duyệt Đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 và gửi Bộ Nội vụ thẩm định theo quy định. Ngày 18/3/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 1130/BNV-CCVC thống nhất ý kiến với UBND tỉnh Bắc Kạn về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Trên cơ sở tham mưu của Sở Nội vụ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018. Đồng thời, Sở Nội vụ đã ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ dự thi, danh sách thí sinh

đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Đối với việc hoàn thiện các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp để đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng: Ngày 18/8/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/10/2017. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Do đó, việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi thuộc trách nhiệm của cá nhân và đơn vị quản lý trực tiếp.

Hiện nay, Sở Nội vụ đang tiến hành rà soát nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, tuy nhiên thời gian tổ chức thi hoặc xét thăng hạng năm 2020 sẽ được thực hiện sau khi Bộ Nội vụ cho ý kiến về cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập (nội dung này, UBND tỉnh đã có Công văn số 646/UBND-NCPC ngày 13/02/2020 gửi Bộ Nội vụ xin ý kiến).

(Công văn số 312/SNV-TCCB&CCVC ngày 27/02/2020 của Sở Nội vụ)

V. NÔNG – LÂM NGHIỆP

1. Cử tri Lương Thị Giang, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hợp Giang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông:

- Đề nghị tạo điều kiện mặt bằng sản xuất để tập kết nguyên liệu, mở rộng quy mô hoạt động của Hợp tác xã, tạo việc làm cho bà con.

Trả lời:

Thời gian qua, UBND huyện Bạch Thông đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hợp Giang trong tiếp cận các chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác xã nói chung, trong đó đã thông báo cho Hợp tác xã đăng ký nhu cầu sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện. Tuy nhiên, khu đất trên hiện nay vẫn là đất của từng thành viên hợp tác xã chưa phải là đất của hợp tác xã. Do vậy, để Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hợp Giang có mặt bằng sản xuất, đề nghị Hợp tác xã lập dự án chuyển nhượng đất của từng thành viên hợp tác xã thành đất của Hợp tác xã để thực hiện quản lý sử dụng theo quy định của Luật Đất đai, thuận lợi cho việc thu hút đầu tư hỗ trợ dự án của hợp tác xã.

(Công văn số 26/UBND-TNMT ngày 09/01/2020 của UBND huyện Bạch Thông)

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan rút ngắn thủ tục hành chính thực hiện các dự án hỗ trợ hợp tác xã; có chính sách hỗ trợ máy móc thiết bị, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đào tạo, tập huấn về quản lý hợp tác xã

Trả lời:

Ngày 17/7/2019, HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để được hỗ trợ, hợp tác xã phải tham gia hoặc xây dựng Dự án phát triển sản xuất liên kết gắn với sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, hiện nay tỉnh Bắc Kạn đã lựa chọn được 06 hợp tác xã để tham gia 02 dự án gồm: Dự án hỗ trợ xưởng sơ chế, chế biến, sản phẩm, nhà kho và Dự án hỗ trợ công trình đường trục chính giao thông nội đồng. Để tham gia vào các dự án, hợp tác xã cần phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 25/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.

Đối với đào tạo tập huấn về quản lý hợp tác xã: Hằng năm, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức các lớp đào tạo cho các hợp tác xã với các chuyên đề về tổ chức quản lý, điều hành hợp tác xã; tài chính kế toán; lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm... Do đó, đề nghị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hợp Giang liên hệ và đăng ký với Liên minh Hợp tác xã tỉnh về các lớp đào tạo cho hợp tác xã.

(Công văn số 31/TH-KH&ĐT ngày 08/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

2. Cử tri Nông Văn Thêm, Phó Chủ tịch UBND xã An Thắng, huyện Pác Nặm: Đề nghị tăng định mức hỗ trợ đối với hộ nghèo từ 15 triệu đồng/hộ như hiện nay lên 20 triệu đồng/hộ đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo quy định tại Hướng dẫn số 867/HD-SNN ngày 01/6/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định một số nội dung về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững bền vững, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành định mức kỹ thuật tạm thời để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, các mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Hướng dẫn số 867/HD-SNN ngày 01/6/2018 về thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, tại ý 2, mục I, phần C Hướng dẫn số 867/HD-SNN có nêu định mức hỗ trợ cho hộ nghèo không quá 15 triệu đồng/hộ/dự án. Đây là mức hỗ trợ đã được quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Kạn, cụ thể: “Chi phí cho đầu tư sản xuất (nội dung hỗ trợ quy định tại tiết a, b, c, đ Khoản 1, Điều 10, Thông tư 15/2017/TT-BTC): Tối đa không quá 260 triệu đồng/dự án, trong đó mức hỗ trợ hộ nghèo không quá 15 triệu đồng/hộ/dự án). Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có cơ sở để điều chỉnh mức hỗ trợ từ 15 triệu đồng/hộ lên 20 triệu đồng/hộ như kiến nghị của cử tri.

Mặt khác, Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đến nay đã thực hiện đến năm cuối của giai đoạn (kết thúc trong năm 2020), do đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét thực hiện các thủ tục điều chỉnh Nghị quyết.

(Công văn số 292/SNN-KHTC ngày 27/02/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

VI. CÁC LĨNH VỰC KHÁC

1. Cừ tri Nguyễn Duy Cường, tổ 7, phường Phùng Chí Kiên phản ánh: Năm 2009, UBND tỉnh thu hồi đất làm đường tránh Tỉnh ủy, nhưng đến nay các hộ dân bị thu hồi đất chưa được giao đất tái định cư. Đề nghị sớm bố trí tái định cư và thông báo thời gian để người dân được biết.

Trả lời:

Công trình Đường từ ngã ba đường lên Tỉnh ủy đến đường Nguyễn Văn Tố và hạ tầng kỹ thuật nhà công vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn được thực hiện từ năm 2007, đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tại thời điểm thu hồi đất thực hiện theo Quyết định số 58/2005/QĐ-UBND ngày 13/01/2005 của UBND tỉnh, tuy nhiên do chưa bố trí quỹ đất nên chưa thực hiện xét giao đất cho các hộ gia đình bị thu hồi đất, đến năm 2009, Quyết định số 58/2005/QĐ-UBND hết hiệu lực.

Để giải quyết những tồn tại, vướng mắc, UBND tỉnh Bắc Kạn đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương thực hiện tại Văn bản số 5025/UBND-KT ngày 11/10/2017. Ngày 26/01/2018, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 964/VPCP-NN về việc giải quyết vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Thực hiện chủ trương kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư xây dựng khu dân cư sau đòi Tỉnh ủy thành một khu trung tâm đa chức năng của thành phố, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4363/UBND-KTTCKT ngày 6/8/2019 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư phía sau đòi Tỉnh ủy, hiện nay UBND thành phố đang thực hiện sơ tuyển nhà đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu.

Theo đó, việc thực hiện giao đất cho các hộ gia đình bị thu hồi đất vào công trình Đường từ ngã ba đường lên Tỉnh ủy đến đường Nguyễn Văn Tố và hạ tầng kỹ thuật nhà công vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn theo cơ chế tương tự như đã quy định tại Quyết định số 58/2005/QĐ-UBND ngày 13/01/2005 của UBND tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố Bắc Kạn đang phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng phương án báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định. Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận và đầu tư xây dựng xong khu dân cư, UBND thành phố sẽ thực hiện giao đất cho các hộ theo quy định.

(Văn bản số 54/BC-UBND ngày 28/02/2020 của UBND thành phố Bắc Kạn)

2. Cừ tri Hoàng Văn Quận, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể: Đề nghị có kế hoạch bố trí vốn đầu tư, nâng cấp điểm du lịch hang Thẩm Phầy và hang Tát Mạ thuộc xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Trả lời:

Hiện nay, nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua. Theo đó, giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn được giao chỉ đủ để bố trí kế hoạch vốn tập trung cho trả nợ, hoàn thành các dự án chuyển tiếp và khởi công mới một số dự án cấp bách.

Do đó, tỉnh không còn nguồn vốn để cân đối, bố trí thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp điểm du lịch hang Thẩm Phây và hang Tát Mạ thuộc xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể. Trong giai đoạn tiếp theo, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND huyện Ba Bể rà soát các nguồn vốn ngân sách huyện, ngân sách tỉnh, khi có điều kiện về nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện công trình nêu trên hoặc mời gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư để khai thác tiềm năng du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

(Công văn số 21/SKHĐT-ĐKKD ngày 07/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

3. Cử tri Nông Văn Oanh, thôn Nà Chè, xã Cường Lợi, huyện Na Rì phản ánh: Việc xử lý các hành vi vi phạm giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông chưa thực hiện công bằng (có trường hợp người tham gia giao thông vi phạm 3 nội dung thì chỉ bị xử phạt 1 nội dung; có trường hợp người tham gia giao thông vi phạm nhiều nội dung thì bị xử phạt từng nội dung vi phạm; có trường hợp người dân vi phạm giao thông bị xử phạt nhưng cơ quan chức năng không gửi thông báo hành vi vi phạm cho địa phương để xét tiêu chí gia đình văn hóa). Đề nghị xem xét lại việc thực hiện nhiệm vụ cho nghiêm túc.

Trả lời:

* Đối với nội dung phản ánh: Việc xử lý các hành vi vi phạm giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông chưa thực hiện công bằng...

Theo báo cáo của Công an huyện Na Rì, năm 2019, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện đã phát hiện, xử phạt 68 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông là người có địa chỉ cư trú tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì (trong đó, 50 trường hợp xử phạt theo thủ tục không lập biên bản và 18 trường hợp xử phạt theo thủ tục lập biên bản). Tất cả các trường hợp vi phạm đều được xử phạt đúng quy định và có hồ sơ lưu giữ tại Công an huyện.

Công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn nói chung được thực hiện đúng quy định. Quá trình tuần tra, kiểm soát, phát hiện nhiều trường hợp cùng một thời điểm vi phạm nhiều lỗi. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho người vi phạm, căn cứ tính chất và mức độ vi phạm trọng một số trường hợp, lực lượng Cảnh sát giao thông chỉ xử phạt một hoặc hai lỗi, đối với các lỗi còn lại thì nhắc nhở, tuyên truyền để người vi phạm nhận thức đúng, từ đó tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Nội dung này, Công an tỉnh đã tiếp thu và chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông chấn chỉnh trong thời gian tới.

* Đối với nội dung phản ánh: Cơ quan chức năng không gửi thông báo hành vi vi phạm cho địa phương để xét tiêu chí gia đình văn hóa

Theo Hiến pháp năm 2013, việc công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các vấn đề liên quan đến bảo đảm quyền con người, quyền công dân phải do luật định. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013) không quy định phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông. Do đó, Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố không có căn cứ để thông báo các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ về nơi cư trú, nơi công tác.

(Công văn số 178/CAT-PV01 ngày 20/01/2020 của Công an tỉnh Bắc Kạn)

4. Cử tri Đàm Văn Bộ, Chủ tịch UBND xã Quang Phong, huyện Na Rì đề nghị các cơ quan chức năng khi tổ chức các lớp tập huấn cho nông dân, cán bộ, công chức cấp xã cần thực hiện việc tập huấn ngay từ đầu năm hoặc khi bắt đầu triển khai các dự án, chương trình, chính sách... để việc áp dụng nội dung tập huấn được phát huy hiệu quả, tránh cuối năm mới tập trung tập huấn nên hiệu quả không cao.

Trả lời:

Năm 2019, thực hiện Tiểu dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức các lớp tập huấn cho người có uy tín, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và tập huấn kỹ thuật cho người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, nhóm hộ trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135; trong đó đại biểu thuộc xã Quang Phong, huyện Na Rì tham dự 04 lớp (01 lớp tập huấn cho người có uy tín mới được bầu từ ngày 10-12/8/2019; 01 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho Ban Giám sát cộng đồng từ ngày 20-22/9/2019; 01 lớp kỹ thuật trồng cây dong riềng từ ngày 11-13/10/2019; 01 lớp kỹ thuật trồng cây lâm nghiệp từ ngày 19-21/11/2019).

Việc tổ chức các lớp tập huấn cho người dân không thực hiện ngay từ đầu năm (trong đó có tập huấn cho cộng đồng thuộc Chương trình 135) như phản ánh của cử tri là do: Để thực hiện lồng ghép Chương trình 135 với các chương trình, chính sách khác theo đúng mục tiêu của Chương trình, ngày 18/02/2019, trên cơ sở tham mưu của Ban Dân tộc tỉnh, UBND tỉnh đã có Quyết định số 255/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó thực hiện lồng ghép một số nội dung tập huấn như công tác dân tộc, công tác tôn giáo, công tác hòa giải ở cơ sở... Tuy nhiên trong quý I và II năm 2019, Kiểm toán Nhà nước tổ chức kiểm toán tại tỉnh Bắc Kạn. Theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước, UBND tỉnh có Công văn số 2984/UBND-KTTCKT ngày 04/6/2019 giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát và tham mưu sửa đổi nội dung khung chương trình tập huấn 135. Ngày 01/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thực hiện Chương trình 135 (thay thế Quyết định số 255/QĐ-UBND); trên cơ sở đó, Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho cộng đồng từ tháng 8/2019 đến hết tháng 11/2019 trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, trong thời gian tới sẽ phối hợp với các ngành tổ chức các lớp tập huấn đảm bảo kịp thời và hiệu quả hơn.

(Công văn số 709/BDT-CSTTKHTC ngày 27/12/2019 của Ban Dân tộc tỉnh)

5. Cử tri Nông Thị Sen, cán bộ xã Côn Minh, huyện Na Rì: Đề nghị sớm cấp điện cho các hộ dân thôn Lũng Vai, xã Côn Minh vì từ tháng 3/2019, Công ty Điện lực Bắc Kạn dừng vận hành cấp điện đối với đường dây 35 KV nhánh rẽ trạm biến áp Lũng Vai với lý do hành lang đường điện hiện có một số cành, cây gỗ lớn ảnh hưởng đến an toàn lưới điện.

Trả lời:

Từ tháng 12 năm 2019, Điện lực Na Ri đã tiến hành kiểm tra và đánh giá hành lang tuyến đường dây 35 KV nhánh rẽ trạm biến áp Lũng Vai đủ điều kiện vận hành, không còn nguy cơ mất an toàn. Do vậy, đơn vị đã thực hiện đấu nối, đóng điện cho Trạm biến áp ngay từ thời điểm nêu trên. Hiện nay, người dân trong khu vực đang được cấp điện an toàn, ổn định để phục vụ đời sống.

(Công văn số 388/BC-PCBK ngày 21/02/2020 của Công ty Điện lực Bắc Kạn)

Trên đây là Báo cáo của UBND tỉnh tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV./.

Nơi nhận:

- LĐ Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở, ngành: Y tế; GTVT; NN&PTNT; KH&ĐT; NV; GD&ĐT; LĐTBXH; Ban DT tỉnh; BQL Vườn QG Ba Bể; Công an tỉnh;
- Công ty Điện lực Bắc Kạn;
- UBND huyện Ba Bể, Bạch Thông và TP Bắc Kạn.
- LĐVP;
- Phòng CT ĐBQH (Vân), P. TH (Nguyễn);
- Lưu: VT, P.TH (H) *TH*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



★Ly Thái Hải